

Chúc Mừng các anh chị em Tân Tòng trong học khóa RCIA 2009, April 2009



Các anh chị em Tân Tòng trong khóa 2009 đã tổ chức một buổi tiệc tiếp tân nhỏ để tri ân cộng đoàn, cha quản nhiệm, ban thường vụ, cũng như ca đoàn, ban giáo lý đã chuẩn bị cho ngày Lễ Thánh Tẩy rất long trọng và cảm động, cũng như đồng hành trong suốt hành trình đức tin.



(Từ T-P) Các anh chị em Phó Thịnh Ninh, Dương James, Dương Joel, Hồ Nikki, Phạm Quang Thủy, Âu Dương Paul

Các anh chị em Tân Tòng đã đi qua chương trình RCIA, Giáo Lý Người Lớn, trong những năm trước từ 2003, đã được mời và một số đã tới chung vui trong buổi tiệc tiếp tân năm nay. Một số anh chị này sau khi được thánh tẩy đã gia nhập vào trong những hội đoàn trong giáo xứ, tham dự các hoạt động trong cộng đoàn, cũng



như quay lại phụ giúp chương trình Giáo Lý trong những công việc khác nhau. Người cũ chúc mừng người mới.

Đây cũng là một những cơ hội các anh chị Tân Tòng được gặp gỡ rất nhiều người trong cộng đoàn, nhân tiện để hàn huyên tâm sự, tâm tình mới với những người cũ.



Các anh chị bày tỏ sự cảm ơn và chia sẻ những cảm nghĩ trong hành trình đức tin

Cha quản nhiệm trong buổi tiệc chia sẻ những điểm chính yếu về đức tin, nhất là những điều cần biết về đức tin mới với các anh chị vừa mới được thánh tẩy. Trong dịp này, mỗi một anh chị Tân Tòng đã chia sẻ những tâm tình trong suốt thời gian tìm hiểu về đức tin mới. Tâm tình chia sẻ tuy còn nhiều trong buổi tiệc chung vui, nhưng ngắn gọn trong khuôn khổ giờ học.



Cha quản nhiệm Long Vũ và Sr Xuân Thu trong lời chào mừng cũng như chia sẻ với mọi người tham dự

Chương trình Giáo Lý Người Lớn, RCIA, vẫn tiếp tục học hỏi trong giai đoạn sống đạo, mystagogy, một đời sống mới trong Thiên Chúa. Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em này.

Khóa Giáo Lý 2009 sẽ kết thúc vào đầu mùa hè năm nay, và khóa 2010 đã chuẩn bị ngay vào đầu mùa hè để đón nhận các anh chị mới vào chương trình năm tới. Mọi chi tiết về chương trình học xin ghi danh qua văn phòng Giáo Lý tại số 714-956-3110 x120.